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ทานผูมีเกียรตทิี่เคารพ  และกรรมการของบริษัทตาง ๆ  ทุกทาน 
 

ในสงครามการตอสูกับการทุจริตในบริษทัจดทะเบียนในการปองปรามการเอาเปรียบ
ผูถือหุนรายยอย และในการเสริมสรางธรรมาภิบาลของบริษัทตาง ๆ นั้น กรรมการของบริษัทเปน 
ปอมปราการดานหนาที่สําคญัที่สุด 
 

ผมจึงรูสึกยินดีและเปนเกยีรติอยางยิ่ง  ทีไ่ดรับเชิญใหมาพูดใหกับการอบรม 
Chartered Director Class ของ IOD ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับทุกทานในวนันี้ที่กําลังจะไดรับ
ตําแหนงที่สําคัญในการขึ้นทะเบียนเปนกรรมการมืออาชีพรุนแรกของโครงการ Chartered Director 
ของ IOD  
 

เมื่อปที่แลว ผมไดรับทราบจากคุณชาญชัยวา IOD มีแนวคิดจะทําโครงการ Chartered 
Director และเมื่อไดรับทราบดวยวาประเทศเราเปนประเทศแรกในเอเชียที่มีโครงการนี้ ผมก็ยิ่งรูสึก 
ช่ืนชมกับการริเร่ิมสรางสรรคในการดําเนนิโครงการนี้ของ IOD เปนอยางมาก ผมเชือ่มั่นวาโครงการนี้
จะเปนการจุดประกายใหบริษัทจดทะเบียนในบานเรามกีารบริหารงานแบบมืออาชพีทัดเทียมกับ
ตางประเทศอกีดวย 
 

ทําไมในประเทศไทยและอกีหลายประเทศในแถบเอเชยี ผูที่ทําหนาทีเ่ปนกรรมการ
บริษัท จึงเปนปจจัยที่สําคัญมากตอการพฒันา corporate governance ที่เปนเชนนีเ้พราะ บริษัท 
จดทะเบียนหลายแหงยังมีโครงสรางการถือหุนและการบริหารงานเปนแบบครอบครัว ยังมีการกระจาย
การถือหุนออกไปไมมากนกั 
 

เมื่อเทียบกับอเมริกา หรือประเทศในแถบยโุรป บริษัทขนาดใหญจะมกีารถือหุน 
ที่กระจัดกระจายมาก ปญหาธรรมาภิบาลจึงเนนไปในเรือ่งการคานอํานาจระหวาง CEO กับ
คณะกรรมการที่เหลือ หรือกบัผูถือหุน โดยเฉพาะผลประโยชนตอบแทนที่บริษัทจายแก CEO 
ตลอดไปจนถงึปญหาที่ CEO พยายามเสริมสรางบัลลังกของตนเองใหแข็งแรง ดวยการมี take over 
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defense mechanism ตาง ๆ ไมวาจะเปน poison pill การเอาบริษัทจดทะเบียนอื่นที่เปนพรรคพวกกนั     
ซ่ึงเรียกวา white knight หรือ golden parachute 
 

แตกรณีของภมูิภาค ซ่ึงบริษัทยังมีครอบครัวเปนผูถือหุนใหญอยูนั้น ปญหาจะกลับ
เปนเรื่องการทีผู่ถือหุนใหญอาจพยายามเอาเปรียบผูถือหุนสวนนอย ปญหาการทําธุรกจิกับบริษัทใน
เครือของผูถือหุนใหญในราคาที่อาจจะไมเปนไปตามราคาตลาด ปญหาการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน        
ที่อาจจะไมครบถวน ไมชัดเจน ปญหาการใชผูเชี่ยวชาญภายนอก โดยเฉพาะผูประเมนิราคาทรัพยสิน
ตาง ๆ ที่ประเมินราคาไมเปนธรรม เปนตน 
 
โครงสรางคณะกรรมการ 
 

กรณีประเทศไทยที่มีสภาพเชนนี้ จะเสริมสรางธรรมาภิบาลไดอยางไร คําตอบก็คือ      
ตองทําใหกรรมการมีบทบาทที่สําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะกรรมการอิสระ 
 

แมวาปจจุบันจะมีขอกําหนดขั้นต่ําสําหรับบริษัทจดทะเบียนวา ตองมกีรรมการอิสระ
อยางนอย 3 คน รวมทั้งกําหนดคุณสมบัตขิั้นต่ําของกรรมการอิสระไวดวยก็ตาม แตขอกําหนดดังกลาว
ก็ยังไมสามารถเปนคําตอบสุดทายใหกับผูลงทุนไดวา กรรมการอิสระจะเปนตวัแทนของผูถือหุน 
รายยอยในการทําหนาที่เพื่อรักษาผลประโยชนของบริษทัไดจริง ๆ หรือไม  
 

การแกปญหาในเรื่องนี้ จึงจะตองตอบโจทยใหได 2 ขอพรอมกัน โจทยขอแรก  คือ    
บุคคลที่ไดช่ือวาเปนกรรมการอิสระนั้น แทจริงมีความเปนอิสระหรือไม และโจทยขอที่สองก็คือ    
จํานวนของกรรมการอิสระเพียง 3 คน เปนสัดสวนที่เพยีงพอจะคานอาํนาจกรรมการคนอื่นที่ไมเปน
อิสระหรือไม  
 

ในโจทยขอแรกนั้น การมีโครงการ Chartered Director จะชวยเพิ่มจํานวนกรรมการ 
ที่มีทั้งความรูทางเทคนิค และความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน ส่ิงผมก็อยากเห็น ก็คือ กรรมการ 
ที่ผานโครงการนี้จะเขาไปนัง่เปนกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนตาง ๆ มากขึ้น ซ่ึงจะชวยตอบ
โจทยขอแรกได 
 

เพราะกรรมการในโครงการ Chartered Director นาจะเปนกรรมการทีส่รางความมั่นใจ
ใหแกผูถือหุนไดวาจะสามารถทําหนาที่กรรมการไดอยางเปนอิสระอยางแทจริง ไมไดเปนกรรมการ 
ที่อิสระเพียงแต form แตหวงัวาจะขยายไปถึง substance ดวย 
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Chartered Director ควรจะเปนกรรมการที่ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย     
เปนบุคคลที่กลาแสดงความเห็นคัดคานอยางเปดเผย ทั้งในการประชุมกรรมการ และในการประชุม 
ผูถือหุนในกรณีที่เหน็วา management เสนอเรื่องที่ไมเหมาะสม 
 

สวนโจทยในขอที่สองนั้น แนวโนมในตางประเทศหลาย ๆ แหง เร่ิมที่จะขยับเกณฑ
กําหนดใหตองมีจํานวนกรรมการอิสระมากขึ้น เชน อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และแคนาดา   
กําหนดใหโครงสรางคณะกรรมการตองมีกรรมการอิสระในสัดสวนไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง ในขณะที่
ออสเตรเลีย สเปน และฝรั่งเศส กําหนดใหตองมีกรรมการอิสระในสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3 เปนตน 
 

กรณีกฎเกณฑของประเทศไทย คงตองยอมรับวาตองขยบัแบบคอยเปนคอยไป        
เพื่อใหบริษัทจดทะเบยีนสามารถปรับตัวได ในการเสาะแสวงหากรรมการอิสระ โดยในป 2552 อีก 2 ป
จากนี้จึงจะเริ่มกําหนดใหตองมีกรรมการอิสระในสัดสวนไมนอยกวา 1 ใน 3   
 
การแกไขกฎหมายหลักทรัพยฯ 
 

ในสวนความคาดหวังของ ก.ล.ต. ที่มีตอกรรมการบริษัท ผมก็อยากพดูไปในอนาคต
เลยนะครับ  
 

หลายทานในที่นี้คงไดรับทราบแลววา เมือ่ปลายเดือนทีแ่ลว คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบรางแกไขกฎหมายหลักทรัพยฯ ไปแลว ตอนนี้กใ็หสงเรื่องไปสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาเพื่อพจิารณาเนื้อหาสาระ กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติพจิารณาตอไป  
 

รางกฎหมายใหมนี้ มีขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่ของกรรมการบริษัท
พอสมควร สําหรับวันนี้ ดวยเวลาที่จํากดัผมคงเลาไดแคภาพรวมของรางกฎหมายฉบับนี้เทานั้นครบั     
ก็ขอใหถือวาเรื่องที่จะเลาตอไปนี้เปน appetizer ไปกอนนะครับ สวนรายละเอยีดผมทราบมาวา  
วันพฤหัสนี้ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนจะจัดสัมมนารวมกับตลาดหลกัทรัพยฯ และ ก.ล.ต.   
 

จริง ๆ แลว เร่ืองกฎหมายหลักทรัพยฯ ทีแ่กไขใหมนั้น ถาจะวาไปก็คงไมคอยเหมาะ
กับการนํามาเลาในระหวางรับประทานอาหารซักเทาไหร เพราะหลายคนไดยนิแคช่ือเร่ืองก็คงรูสึก
เครียดแลว ซ่ึงผมไดแตหวังวาเรื่องที่ผมจะเลานี้คงไมมีผลกับอรรถรสในการรับประทานอาหาร
กลางวันของทกุทานในวนันีน้ะครับ  
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กอนอ่ืน ผมขอเลาเบื้องหลังของรางกฎหมายฉบับนี้ซักเลก็นอยนะครับ เมื่อประมาณ
ป 2540 ไดมีการจัดตั้งคณะทาํงานขึ้น ซ่ึงประกอบดวย กระทรวงพาณชิย ตลาดหลักทรัพยฯ และ   
ก.ล.ต. เพื่อศึกษาเรื่อง corporate governance อยางจริง ๆ จัง ๆ ซ่ึงจากการวิเคราะหปญหาก็พบวา 
กฎหมายบรษิทัมหาชนของเรายังมีขอควรปรับปรุงหลายประเดน็ 
 

แตเนื่องจากกฎหมายบริษัทมหาชนนัน้ ใชบังคับกับบริษทัมหาชนทุกบริษัท  
ซ่ึงโดยสภาพบริษัทมหาชนจํากัดในบานเรา หากไมไดเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ   
ก็จะไมมีผูถือหุนภายนอกเขามาเกี่ยวของมากมาย ดังนั้น คณะทํางานจึงสรุปกันวา การแกไข 
เพื่อยกระดับ corporate governance เพื่อเพิม่การคุมครองผูถือหุน ควรไปแกไขเพิ่มเตมิในกฎหมาย
หลักทรัพยจะเปนการเหมาะสมกวา 
 
หนาท่ีกรรมการ 
 

ในรางแกไขกฎหมายฉบับนี ้     มีสวนหนึง่ที่แตะถึงหนาที่ของกรรมการ 
 

สําหรับเรื่องกรอบการทําหนาที่ของกรรมการนั้น ตามรางอาจจะดูเปนเหมือนวา   
ตองการเพิ่มความเขมงวด แตในไสในแลว มีการเพิ่มส่ิงที่เรียกวา safe harbor  
 

ในเรื่องนี้ ปญหาเกิดจากการทําหนาที่ของกรรมการเปนเรื่องที่กฎหมายบริษัทมหาชน
กําหนดไวเพียงวา กรรมการตองทําหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง แตกฎหมายดังกลาว    
ยังไมมีบรรทัดฐานหรือไมบรรทัดที่ชวยช้ีวัดวา กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ในระดับใด จึงจะแสดงได
วากรรมการไดทําหนาทีด่วยความซื่อสัตยสุจริตและระมดัระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทแลว 
 

ซ่ึงผลของการไมมีบรรทัดฐานก็คือ กรรมการที่ตั้งใจจะทาํดี ก็ไมมแีนวทางการปฏิบัติ
วาตองทําอยางไรจึงจะเหมาะสม กฎหมายจงึเขียนหลักการ safe harbor ถากรรมการยึดถือตามแนวนี้       
ก็จะถือวาไดทาํหนาที่แลว 
 

ดังนั้น ในการรักษาผลประโยชนของบริษทั จึงจะพิจารณาตามบรรทัดฐานทีว่า  

• ไดทําการตัดสนิใจอยางสมเหตุสมผลแลว 

• การตัดสินใจนั้น อาศัยพืน้ฐานขอมูลที่ตนเองเชื่อวาเพยีงพอ ถูกตอง 

• ไมมีสวนไดเสยีกับเรื่องที่ตัดสินใจ  

• การตัดสินใจนั้น ทําไปโดยสุจริตเพื่อประโยชนของบริษัท  
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• มีจุดมุงหมายโดยชอบและเหมาะสม  

 

อยางไรก็ดี การแกไขปรับปรุงกฎหมายนัน้ เปนเรื่องที่มุงหมายใหเกิดระเบียบ 
ความเปนธรรมในการทําธุรกิจ ไมใชความเปนธรรมทางสังคม ดังนั้น กฎหมายจึงตองทําใหการ
ประกอบธุรกจิมีความคลองตัว ไมสรางอุปสรรคมากจนเกินไป ดังนัน้ ก.ล.ต.  จึงใหความสําคัญ        
แกความเห็นของภาคเอกชน 

 

ขอใหผูประกอบการ และผูที่เปนกรรมการทั้งหลายชวยกันดูรางแกไข และเสนอแนะ
ขอคิดเห็นเพื่อจะทําใหไดเนือ้หาที่ดี ที่สามารถคุมครองผูลงทุนได ที่สามารถปองปรามการปฏิบัติ 
มิชอบได แตในเวลาเดยีวกันก็ยังมีความคลองตัวในการทาํธุรกิจไดพอสมควร 

 
สรุป 
 

ผมขอจบดวยการย้ําส่ิงที่ผมพูดไปแตแรกวากรรมการบริษัท เปรียบเสมือนปอม
ปราการดานแรกในการปองปรามการปฏิบัติมิชอบตาง ๆ ซ่ึงในการทําหนาที่นี้ การที่ประเทศไทย  
มีการริเร่ิมการอบรมเพื่อข้ึนทะเบียนเปน Chartered Director จึงเปนยางกาวที่สําคัญ เปนการสราง 
เสาหลักที่จะเปนที่พึ่งแกผูถือหุน 
 

ผมจึงขอใหกําลังใจพวกทาน ในการที่จะทาํหนาที่อันเปนประโยชนอยางยิ่ง ตอการ
พัฒนาตลาดทนุของประเทศไทยตอไป 
 

ขอบคุณครับ 
 


